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1. Svara fyrispurn frá Gæða og eftirlitsstofnun.

Hver ætti að vera tilgangurinn með umsögn notendaráðs?

Tilgangur með umsögn notendaráðs á að vera ráðgjöf og eftirlit til handa GOE. 

Til hvaða þátta í starfsemi rekstaraðila ætti notendaráð að horfa til þegar að fjallar um og veitir 
umsögn um starfsleyfisumsókn?

Notendaráð ætti að horfa til þátta í starfseminni eins og húsnæðismál, aðgengi að húsnæði og 
aðgengi skjólstæðinga og starfsmanna að almenningssamgöngum, fermetra per skjólstæðing. Einnig 
þarf að horfa á þætti eins og starfsmanna mál, hæfniskröfur starfsfólks og endurmenntun þeirra. 
Mikilvægt er að skoða rekstrarformið og hvernig gæðaeftirlitskerfi unnið er eftir á öllum sviðum 
starfseminar.

Til hvaða þátta varðandi rekstraaðilann sjálfan ætti notendráð að horfa til? 

Notendaráð ætti að horfa til þess að bæði félagið sjálft og einstaklingur/einstaklingar sem er í 
forsvari fyrir félagið séu ábyrgir fyrir starfseminni. Forsvarsmenn þurfa að hafa hreint sakavottorð og 
hafa ráð yfir eigin búi. Horfa þarf til þess að rekstraraðili hafi öll tilskilin leyfi og réttindi til að starfa á 
sviði umönnunar fatlað fólks. Einnig þarf að skoða hver er ábyrgðaraðili á gæðastjórnunarkefi sem 
starfsemin þarf að fylgja. 

Annað sem óskað er eftir að koma á framfæri?

- Með beiðni um umsögn frá notendaráði á alltaf að fylgja með þau gögn sem rekstaraðili 
hefur lagt fram með umsókn sinni um starfsleyfi.

- Þegar beiðni kemur um umsögn þá á að fylgja með gögn sem rekstaraðili hefur sent gæða og 
eftirlitsstofnun. Þá er hægt að taka upplýsta ákvörðun. 

- Notendaráð fái  kynningu hjá viðkomandi fyrirtæki ef þess er þörf.
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